

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NV

Đình Lập, ngày tháng 4 năm 2024

V/v giao nhiệm vụ xem xét, trả lời
các nội dung đối thoại giữa Chủ
tịch UBND huyện với thanh niên
trên địa bàn huyện Đình Lập
năm 2024

Kính gửi:

- Các phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc,
Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng,
Văn hóa và Thông tin huyện;
- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 19/3/2023 của UBND huyện về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Đình Lập với thanh niên năm 2024; sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên với các nội dung sau:

I. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc

Câu 1. Huyện có những chương trình đào tạo nào phù hợp với nhu cầu thị trường lao động hiện nay để thanh niên có thể lựa chọn? (**Sái Văn Tường, Bí thư Đoàn xã Cường Lợi**)

Câu 2. Hiện nay, nhiều thanh niên trên địa bàn huyện gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Vậy, chính quyền địa phương có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này? (**Trần Văn Chiên, Bí thư Đoàn xã Đồng Thắng**)

Câu 3. Hiện nay, huyện ta đang rất quan tâm đến việc khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, trên thực tế chưa có nhiều không gian, diễn đàn để đoàn viên, thanh niên chuẩn bị khởi nghiệp, lập nghiệp; đã và đang khởi nghiệp, lập nghiệp được trao đổi kỹ năng, kiến thức, phương pháp khởi nghiệp, lập nghiệp thành công; được giao lưu, học tập, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo. Vậy trong thời gian tới, đề xuất với các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ngành chức năng sẽ quan tâm, bố trí một không gian để các bạn đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp sẽ được tuyên truyền, trao đổi, định hướng, về các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp. (**La Hữu Thọ, Phó Bí thư Đoàn xã Thái Bình**)

Câu 4: Hiện nay tỉnh, và huyện ta đã tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm đối với đoàn viên, thanh niên (như xuất khẩu lao động - đi lao động tại các khu công

nghiệp của các tỉnh bạn). Tuy nhiên, việc đi xa làm ăn có những thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn nhất định và gắn với hiệu quả thu nhập và độ tuổi lao động sau này. Vấn đề hiện nay mối quan tâm lớn nhất của đoàn viên, thanh niên đó là việc làm, nhất là việc làm tại chỗ để vừa có thu nhập, vừa phát triển kinh tế và đóng góp xây dựng quê hương. Vậy trong thời gian tới huyện đã và đang có những giải pháp gì để tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên để vừa xây dựng kinh tế gia đình vừa đóng góp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương? **(La Hữu Thọ, Phó Bí thư Đoàn xã Thái Bình)**

Câu 5: Huyện Đình Lập đang có dự án cụm công nghiệp. Kỳ vọng trong thời gian tới sẽ mở ra cơ hội việc làm cho thanh niên. Vậy huyện sẽ có những kế hoạch gì về đào tạo, hướng nghiệp cho thanh niên đáp ứng được đầu vào làm việc tại Cụm công nghiệp? **(Lương Duy Hiếu, Bí thư Đoàn xã Bính Xá)**

Câu 6. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đình Lập trong tình hình mới, chính quyền địa phương đã có những giải pháp gì để hỗ trợ thanh niên trong việc học tập và phát triển bản thân? **(Trần Văn Chiên, Bí thư Đoàn xã Đồng Thắng)**

Câu 7. Hiện nay rất nhiều thanh niên có nhu cầu tìm việc làm, nhưng trình độ chuyên môn kỹ thuật của thanh niên còn hạn chế, xin các đồng chí lãnh đạo huyện có giải pháp khắc phục nào để giải quyết việc làm cho thanh niên trong thời gian tới? **(Hoàng Thanh Sơn, Phó Bí thư Đoàn xã Lâm Ca)**

Câu 8. Vấn đề việc làm của thanh niên huyện hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong việc khởi nghiệp, thiếu tự tin vậy các đồng chí lãnh đạo huyện có phương pháp và định hướng gì cho thanh niên tự tin để phát triển dự án của mình? **(Hoàng Thanh Sơn, Phó Bí thư Đoàn xã Lâm Ca)**

Câu 9: Kính thưa Chủ tịch, để thu hút thanh niên đã qua các trường lớp đào tạo về chính quê hương mình lập nghiệp, huyện ta có những giải pháp nào? **(Vi Phương Nam, 12A THPT huyện Đình Lập)**

Câu 10: Hiện nay đa số thanh niên khi tốt nghiệp THPT về nhà và đi làm tại các công ty ở Quảng Ninh, Bắc Giang... vì vậy, trong thời gian tới các cấp lãnh đạo sẽ triển khai những công trình, dự án gì để giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên? **(Ôn Văn Tuyền, Bí thư Đoàn xã Châu Sơn)**

Câu 11: Kính thưa Chủ tịch, học sinh chúng em ở trường hằng năm đều được tham gia cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp, chúng em rất vui và tích cực tham gia, tuy nhiên chúng em còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kiến thức và kinh nghiệm. Vậy, huyện có những giải pháp gì để hỗ trợ chúng em biến những ý tưởng hay và chất lượng thành mô hình khởi nghiệp thành công trong thực tế ạ? **(Vũ Như Ngọc, 10A1 THPT huyện Đình Lập)**

Câu 12. Kính thưa Chủ tịch, để thu hút thanh niên đã qua các trường lớp đào tạo về chính quê hương mình lập nghiệp, huyện ta có những giải pháp nào? **(Lương Hải Yến, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện)**

Câu 13. Kính thưa Chủ tịch, nhiều thanh niên Đình Lập có mong muốn khởi nghiệp nhưng còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kiến thức và kinh nghiệm. Vậy, huyện có những giải pháp gì để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong thời gian tới? **(Lương Hải Yến, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện)**

II. Phòng Nội vụ

Câu 1. Kính thưa Chủ tịch, Huyện ta có kế hoạch hay biện pháp gì để thu hút sinh viên sư phạm giỏi về công tác tại các trường học trên địa bàn? **(Vi Thị Khuyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Đình Lập)**

Câu 2: Huyện đã có những giải pháp gì thu hút sinh viên khi tốt nghiệp bằng giỏi trở lên từ các trường cao đẳng, đại học trở về làm việc, xây dựng và phát triển tại địa phương? Huyện đã có những phương án gì hỗ trợ cho những người trẻ tuổi lập nghiệp? **(Đinh Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đình Lập)**

Câu 3: Hiện nay, chế độ cử tuyển đối với học sinh dân tộc trên địa bàn huyện còn có không và thực hiện như thế nào? **(Hoàng Thị Mai, Bí thư Đoàn trường PTDTNT, THCS & THPT huyện Đình Lập)**

III. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Câu 1. Huyện có những giải pháp gì để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm cho thanh niên? **(Sái Văn Tường, Bí thư Đoàn xã Cường Lợi)**

Câu 2: Hiện nay các Sinh viên sau khi học tập tại các trường đại học, cao đẳng khi ra trường không tìm được việc làm, sau khi học xong một phần lớn sinh viên về quê nhà trồng cây lâm nghiệp như hồi, sa nhân, nhựa thông... Tuy nhiên sản phẩm làm ra chủ yếu là phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc thu mua được mùa thì ép giá, mất giá, được giá thì mất mùa. Các đồng chí có giải pháp nào để bình ổn giá cả các mặt hàng lâm sản khi đoàn viên thanh niên và bà con trên địa bàn xã, huyện không? **(Hoàng Văn Nhỏ, Bí thư Đoàn xã Kiên Mộc)**

Câu 3: Kính thưa đồng chí Chủ tịch UBND huyện! Chi đoàn Liên Cơ quan 1 hiện tại còn có hơn 20 đoàn viên đều là những cán bộ, chuyên viên công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Các đoàn viên trong Chi đoàn là những người có sức trẻ, có trình độ, có nhiệt huyết và có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và trong công tác Đoàn. Thời gian qua, Ban Chấp hành chi đoàn đã tích cực triển khai các nhiệm vụ của Đoàn cấp trên giao phó, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn bởi nhiều lý do:

Thứ nhất, số lượng đoàn viên Chi đoàn còn ít, nếu có nhiệm vụ hay chương trình tình nguyện gần như là phải huy động hết các đoàn viên trong Chi đoàn thì mới đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Thứ hai, số lượng cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện qua tinh giản biên chế cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị của mình. Trong quá trình huy động đoàn viên tại các cơ

quan, đơn vị đi tham gia hoạt động tình nguyện có rất nhiều đoàn viên phản ánh lại là khó thu xếp được công việc tại cơ quan nên không thể tham gia được.

Thứ ba, Đoàn viên Chi đoàn Liên Cơ quan 1 trực thuộc rất nhiều cấp uỷ khác nhau nên công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ của Chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ tư, kinh phí tổ chức, tham gia các hoạt động, chương trình của Chi đoàn đều do các đoàn viên tự đóng góp, để triển khai được đầy đủ các phong trào của Đoàn thì khoản đóng góp sẽ là rất lớn.

Trước những khó khăn như vậy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện sẽ có những phương án nào, cụ thể là có thể cấp một phần kinh phí hoạt động cho chi đoàn không? để giúp cho đoàn viên Chi đoàn Liên Cơ quan 1 thuận lợi hơn trong việc cống hiến sức trẻ của mình, những kinh nghiệm, tài năng của mình, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên để góp một phần nhỏ nhỏ trong việc xây dựng quê hương Đình Lập phát triển cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc? (Nông Bảo Ân - Bí thư Chi đoàn Liên Cơ quan)

Câu 4. Hàng năm trong công tác đoàn và phong trào thiếu nhi thì có rất nhiều các hoạt động chương trình, tuy nhiên nguồn kinh phí để thực hiện lại rất hạn chế. chủ yếu là từ ngân sách nhà nước và phí đoàn nên Đoàn thị trấn rất mong trong thời gian tới huyện có những công trình, phần việc có thể thuê hay giao cho tổ chức Đoàn đảm nhiệm phụ trách để tổ chức đoàn có thêm kinh phí để hoạt động. (Phương Thu Thảo, Bí thư Đoàn thị trấn Đình Lập)

Câu 5. Trong các năm vừa qua Huyện đoàn đã tổ chức cho Đoàn cơ sở đi đến các địa chỉ đỏ, tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại một số huyện trên địa bàn tỉnh. và để mở rộng tầm nhìn và có cơ hội học hỏi nhiều hơn thì trong thời gian tới rất mong Huyện sẽ tổ chức cho các đoàn cơ sở tham quan giao lưu học hỏi, học tập các mô hình phát triển kinh tế tại các tỉnh bạn. (Phương Thu Thảo, Bí thư Đoàn thị trấn Đình Lập)

IV. Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện

Câu 1. Trong chương trình đối thoại với thanh niên của Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh dự kiến sẽ có nguồn vốn vay để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên khi thanh niên có dự án. Huyện mình có thể có 1 nguồn vốn như vậy không? (Đặng Thị Phương Cúc, Bí thư Đoàn xã Đình Lập)

Câu 2. Theo như rà soát từ năm 2023 đến nay thì nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm rất cao nhất là đối với các đối tượng là Thanh niên trên địa bàn thị trấn Đình Lập. Nhưng thời gian vừa qua thì đối với đơn vị thị trấn Đình Lập nguồn vốn này rất hạn hẹp! Vậy trong thời gian tới rất mong huyện sẽ có những nguồn quỹ khác hỗ trợ thanh niên trên địa bàn thị trấn có cơ hội vay vốn để phát triển kinh tế nhất là lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ trên địa bàn. (Phương Thu Thảo, Bí thư Đoàn thị trấn Đình Lập)

Câu 3. Giải quyết việc làm cho thanh niên là nguyện vọng chính đáng, là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên và của toàn xã hội, vừa là vấn đề cơ bản, vừa lâu dài, vừa bức xúc trước mắt. Việc làm được coi là yếu tố "chìa khóa" trong mọi chiến lược hướng vào xóa đói, giảm nghèo và tiến bộ xã hội. Hiện nay vấn đề khởi nghiệp của thanh niên nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn mặc dù thanh niên luôn có khát vọng lớn, dám chấp nhận thử thách để khởi nghiệp và mong muốn làm giàu chính đáng. Thời gian tới Lãnh đạo có chủ trương gì về vốn vay khi nhu cầu luôn lớn nhưng việc tiếp cận vốn của thanh niên thì còn hạn chế? (**Lộc Văn Quang, Bí thư Đoàn xã Bắc Lãng**)

V. Phòng Văn hóa và Thông tin

Câu 1: Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu phát triển bản thân, rèn luyện sức khỏe của thanh niên ngày càng cao, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn xã chưa có sân thể thao, thiếu sân chơi, bãi tập cho thanh niên, Đoàn xã đã triển khai xây dựng được 2 khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Tản Lâu và Bản Vãn, tuy nhiên do hạn chế về kinh phí nên quy mô và các dụng cụ thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. Kính mong trong thời gian tới Huyện sẽ có giải pháp quan tâm đầu tư xây dựng sân thể thao, các khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các thôn trên địa bàn xã. (**Hoàng Thị Hằng, Bí thư Đoàn xã Bắc Xa**)

Câu 2: Hoà chung với không khí cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trên địa bàn thị trấn Nông Trường Thái Bình cũng đang nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các bộ tiêu chí. Hiện nay, thị trấn cũng đã có nhiều đổi mới về điện đường trường trạm. Để nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, cho đoàn viên thanh niên. Thay mặt cho Đoàn Thị trấn Nông Trường rất mong các cấp lãnh đạo quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đa năng để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên luyện tập các môn thể thao nâng cao sức khỏe. (**Ma Thị Hậu, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Nông Trường**)

Câu 3. Kính thưa Chủ tịch, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra một số thách thức cho thanh niên Đình Lập, như nguy cơ thất nghiệp do tự động hóa, mất việc làm do công nghệ thay thế. Vậy, huyện có giải pháp gì để giúp thanh niên thích ứng với những thách thức này? (**Vi Thị Khuyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Đình Lập**)

VI. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Câu 1. Hiện nay các chương trình khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu nhi rất nhiều trong các trường học, ĐVTN tham gia theo kênh của đoàn. Có những ý tưởng đạt giải tuy nhiên không được hỗ trợ để phát triển. Các ý tưởng chỉ dừng lại trên các trang giấy gây lãng phí và không động viên được ĐVTN. Trong thời gian tới huyện có giải pháp gì hỗ trợ các ý tưởng đạt giải không ạ? (**Đặng Thị Phương Cúc, Bí thư Đoàn xã Đình Lập**)

VII. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Câu 1: Kính thưa Chủ tịch, huyện Đình Lập hiện có những chương trình học bổng nào dành cho học sinh THPT nghèo vượt khó và học sinh giỏi không? (Nguyễn Đăng Kiên, 12A THPT huyện Đình Lập)

VIII. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS HCM huyện Đình Lập xây dựng phóng sự: ***“Cơ hội học tập, phát triển bản thân và việc làm của thanh niên Đình Lập trong tình hình mới”***. Thời lượng khoảng 15-20 phút, hoàn thành trước ngày **25/4/2024**.

Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cấp huyện, cấp xã về Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã với thanh niên năm 2024.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan triển khai thực hiện gửi báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của Đoàn viên thanh niên về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày **25/4/2024** để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Đoàn TNCS HCM huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hà